



ข่าว สคบ.



สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

สำนักงานชกรัฐมนตรี

ชื่อของฝาก...ดูให้ดี ของต้องมีฉลาก ของต้องมีคุณภาพ

ช่วงเทศกาลปีใหม่ประชาชนส่วนใหญ่มักเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดในหลาย ๆ ที่ และเลือกซื้อของฝากเพื่อนำมามอบให้กับญาติสนิทมิตรสหายหรือเพื่อน ปัจจุบันมักจะพบสินค้าในร้านจำหน่ายของฝากในบางแห่งไม่มีคุณภาพไม่มีมาตรฐาน เช่น สินค้าที่มีกลิ่นเหม็นหืนเนื่องจากถูกเก็บไว้เป็นเวลานานใกล้หมดอายุ สินค้าบางอย่างบรรจุอยู่ในกระเช้าใบใหญ่แต่สินค้ากลับมีจำนวนไม่กี่ชิ้นที่เหลือเป็นเศษกระดาษที่ยัดไว้ข้างในเพื่อให้สินค้าดูมีจำนวนมาก ดังนั้น ก่อนจะซื้อของฝากหรือสินค้าผู้บริโภคควรคำนึงถึงวันหมดอายุซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่ควรละเลย ควรตรวจสอบข้อมูลที่แสดงบนฉลากโดยปฏิบัติ ดังนี้

๑) พิจารณามีฉลากหรือไม่ โดยก่อนซื้อผู้บริโภคควรตรวจสอบข้อมูลวันที่ผลิตและวันหมดอายุ การเก็บหรือการดูแลรักษา ซึ่งหากเป็นอาหารประเภทที่ผลิตขายเฉพาะหน้าร้านของตัวเอง กฎหมายอนุญาตให้ไม่ต้องแสดงฉลาก

๒) พิจารณาการแสดงรายละเอียดบนฉลากว่าเป็นภาษาไทย และถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ หากพบผู้ประกอบการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง ผู้ประกอบการอาจมีความผิดได้สองกรณีคือ หากมีฉลากเพื่อลวงหรือพยายามลวงผู้ซื้อให้เข้าใจผิดในเรื่องคุณภาพ ปริมาณ ประโยชน์ หรือลักษณะพิเศษอย่างอื่น หรือในเรื่องสถานที่และประเทศที่ผลิต จะเข้าข่ายการกระทำความผิดตามมาตรา ๒๕ (๒) ของ พรบ. อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มีโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปีและปรับตั้งแต่ห้าพันถึงหนึ่งแสนบาท และหากไม่แสดงฉลากหรือแสดงฉลากไม่ถูกต้องครบถ้วนจะมีความผิดปรับไม่เกินสามหมื่นบาท

ก่อนเลือกซื้อของฝากทุกครั้ง นอกจากพิจารณาเรื่องฉลากเป็นสำคัญแล้ว ยังต้องดูเรื่องอื่น ๆ ควบคู่กันเพื่อให้ได้ของฝากที่สะอาดปลอดภัยต่อการบริโภค ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ขายหรือสถานที่เก็บรักษาต้องสะอาด ไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนของสิ่งไม่พึงประสงค์ เช่น แมลง สารเคมี อีกทั้งอาหารควรเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสมกับแต่ละประเภทของอาหาร สภาพภาชนะบรรจุต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่ฉีกขาด ไม่มีร่องรอยที่อาจทำให้เกิดการรั่วซึมของสิ่งปนเปื้อน รวมทั้งลักษณะของอาหารต้องอยู่ในสภาพปกติ ไม่มีสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อน ไม่มีร่องรอยของการเกิดเชื้อราหรือเชื้อจุลินทรีย์หรืออยู่ในสภาพอื่น ๆ ที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยในการบริโภค

หากพบเห็นร้านค้าจำหน่ายของฝากที่ไม่มีคุณภาพ หรือไม่ได้มาตรฐาน สามารถแจ้งได้ที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) โทร. ๐๒-๗๕๓-๕๓๐๐ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สายด่วน ๑๕๕๖ หรือหากผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับฉลากสินค้าและถูกเอาเปรียบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ สามารถแจ้งได้ที่ สคบ. สายด่วน ๑๖๖๖ หรือ www.ocpb.go.th



